
 

 

132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 711  —  481. mál.

Fyrirspurn

til heilbrigðisráðherra um öldrunargeðdeild á Landspítala – háskólasjúkrahúsi.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur og Guðrúnu Ögmundsdóttur.

Telur ráðherra þörf á að koma upp öldrunargeðdeild á Landspítala – háskólasjúkrahúsi og
ef svo er, eru uppi áform um að koma á slíkri deild, og þá hvenær?


